

กระทู้ถามที่ ๔๙๒ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ปัญหาการทำวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันการเดินทางสำหรับนักธุรกิจหรือนักศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ทำให้ผู้ยื่นมีระยะเวลารอคอยสำหรับการทำนัดหมายเพื่อขอวีซ่านานขึ้นประมาณ ๑ ปี อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีผลกระทบกับการเปิดให้บริการสัมภาษณ์วีซ่าของทางสถานทูตฯ ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อกำหนดในท้องถิ่น แต่ยังรวมถึงการลี้ภัยระดับท้องถิ่นและระดับประเทศการจำกัดการเดินทาง ระเบียบการกักตัว และมาตรการของทางสถานทูตฯ และสถานกงสุลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อีกด้วย ข้อจำกัดทั้งหมดนี้ทำให้ทางสถานทูตฯ สามารถเปิดให้บริการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าได้จำนวนจำกัดสำหรับผู้ขอวีซ่าชั่วคราวหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ ๖,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นค่าดำเนินการกับค่าเร่งด่วนพิเศษ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าให้เกิดความรวดเร็วขึ้นโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงการต่างประเทศทราบหรือไม่ว่ามีการเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ขอวีซ่าที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น อย่างไร ขอทราบรายละเอียด ถ้าหากทราบแล้วจะมีมาตรการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนในการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สฤกษ์พงษ์ เกียวข้อง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดกระบี่

คำตอบกระทู้ถามที่ ๔๙๒ ร.

ของ นายสฤกษ์พงศ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดกระบี่
เรื่อง ปัญหาการทำวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศภายหลังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ข้าพเจ้า นายดอน ปรมดีวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรตินี้ ดังนี้

๑. ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทย
ประสบปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาการตรวจลงตราเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น
กฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเข้าเมืองที่เข้มงวดมากขึ้นของแต่ละประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
และมาตรการและข้อจำกัดของหน่วยงานต่าง ๆ ในการจำกัดจำนวนคนในการติดต่อเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

๒. ในส่วนของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาการตรวจลงตรา
สำหรับบุคคลต่างชาตินี้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศที่เข้มงวดมาโดยตลอด และใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการตรวจลงตรามากขึ้นนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้ารับ
สัมภาษณ์ในแต่ละวันเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

๓. จากการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยและสถาน
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ได้รับการยืนยันจากสถานเอกอัครราชทูตทั้งสองแห่งว่า
ไม่มีนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อการเร่งตรวจลงตราแบบด่วนพิเศษแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจลงตราในปัจจุบัน สหรัฐฯ และแคนาดามีการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
แตกต่างกันตามประเภทของการตรวจลงตรา โดยสหรัฐฯ มีค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราสำหรับ
นักท่องเที่ยวจำนวน ๑๖๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเท่ากับ ๖,๒๔๐ บาท ตามที่ระบุในเว็บไซต์ของสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ) ในขณะที่แคนาดามีค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยว
จำนวน ๑๐๐ ดอลลาร์แคนาดา และมีค่าบริการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) จำนวน
๘๕ ดอลลาร์แคนาดา รวมเป็นจำนวน ๑๘๕ ดอลลาร์แคนาดา (หรือประมาณ ๕,๑๗๔.๔๕ บาท
ณ อัตราแลกเปลี่ยน ๒๗.๙๗ บาทต่อ ๑ ดอลลาร์แคนาดา)

๔. ในห้วงที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้รับการสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับ
กระบวนการและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในการขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางไปสหรัฐฯ และแคนาดา
 และได้หยิบยกประเด็นนี้สอบถามกับฝ่ายสหรัฐฯ และแคนาดา โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของ
ชาวไทยที่ประสงค์ขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางไปยังทั้งสองประเทศด้วยเหตุผลต่าง ๆ ตลอดจน
พยายามให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ยื่นขอตรวจลงตรา อีกทั้งได้พยายามหยิบยกประเด็นปัญหา อุปสรรค และ

ขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และแคนาดาพิจารณาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยในส่วนของสหรัฐฯ มีระบบขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถยื่นขออนุญาตหมายทำการสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนฉุกเฉินโดยไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในขณะที่แคนาดาซึ่งในห้วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการตรวจลงตราในหลายประเทศทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะเพียงในประเทศไทย ได้พยายามดำเนินมาตรการเพื่อเร่งรัดและแก้ไขปัญหาเช่นกัน รวมถึงการประกาศระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาตรวจลงตราให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ

๕. ทั้งนี้ การกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการพิจารณาการตรวจลงตรา ระยะเวลาและอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็นอำนาจและดุลยพินิจของแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยก็มีอำนาจ/ขอความช่วยเหลือในการพิจารณากำหนดมาตรการและอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน